

Nạp đầy tủ lạnh (Feed the Fridge)

Trường Công lập DC (DCPS) và Sở Công viên và Giải trí DC (DPR) đã hợp tác với chương trình Nạp đầy tủ lạnh (Feed the Fridge) để triển khai các tủ lạnh chứa đầy các bữa ăn tươi ngon miễn phí do các nhà hàng cung cấp trên toàn thành phố để giúp đỡ những cư dân có nhu cầu.

Quý vị có thể đến lấy bữa ăn tại chương trình Nạp đầy tủ lạnh (Feed the Fridge) mà không cần đăng ký hay trình thẻ ID. Bất kỳ ai ở lứa tuổi và nơi cư trú nào cũng đều có thể lấy một bữa ăn miễn phí. Các bữa ăn được cung cấp trên cơ sở ai đến trước có trước tại một số địa điểm Trường Công lập DC và Sở Công viên và Giải trí DC được chọn. Có đến 100 bữa ăn trong mỗi tủ lạnh sẽ được cung cấp hàng ngày. Việc lau chùi và vệ sinh tủ lạnh diễn ra hàng ngày.

Để biết thêm thông tin về chương trình Nạp đầy tủ lạnh (Feed the Fridge), hãy truy cập feedthefridge.org.

Thời gian và địa điểm của chương trình Nạp đầy tủ lạnh (Feed the Fridge)

Địa điểm	Địa chỉ	Phường	Giờ (Thứ hai - Thứ sáu)
Cardozo Education Campus	1200 Clifton Street NW	1	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc 2 giờ chiều
Columbia Heights Community Center	1480 Girard Street NW	1	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Rita Bright Family and Youth Center	2500 14th Street NW	1	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Emery Heights Community Center	5701 Georgia Avenue NW	4	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Raymond Recreation Center	3725 10th Street NW	4	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Roosevelt STAY High School	4301 13 th Street NW	4	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc 2 giờ chiều
Takoma Aquatic Center	300 Van Buren Street NW	4	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Langdon Elementary School	1900 Evarts Street NE	5	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc 2 giờ chiều
Arthur Capper Recreation Center	1000 5th Street SE	6	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Rumsey Aquatic Center	635 North Carolina Avenue SE	6	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Burrville Elementary School	801 Division Ave NE	7	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc 2 giờ chiều
Bald Eagle Recreation Center	100 Joliet Street	8	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
Ballou High School	3401 4 th Street NE	8	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc 2 giờ chiều

Fort Stanton Recreation Center	1812 Erie Street SE	8	Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến khi hết thực phẩm hoặc khi tòa nhà đóng cửa
--------------------------------	---------------------	---	--